

ข้อกำหนดของบริการ SCB Cheque Issuance (บริการออกเช็คอัตโนมัติ)

1. คำนิยาม

1.1 คำหรือข้อความในข้อกำหนดนี้ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดทั่วไปของบริการ SCB Transaction Banking เว้นแต่จะได้อธิบายความหมายหรือให้คำนิยามศัพท์ไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดนี้ หรือจะได้แสดงให้เห็นปรากฏโดยชัดเจนว่ามีความหมายเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดนี้

1.2 “คำขอ” หมายความว่า คำขอของผู้ใช้บริการที่ขอให้ธนาคารดำเนินการภายใต้บริการ SCB Cheque Issuance (บริการออกเช็คอัตโนมัติ) ในแต่ละครั้ง ซึ่งต้องจัดทำในรูปแบบและมีข้อมูลตามรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด

1.3 “ตั๋วเงิน” หมายความว่า เช็คธนาคาร (Manager Cheque) และ/หรือ ดราฟท์ (Demand Draft) และ/หรือ เช็คบุคคล (Corporate Cheque) ที่ธนาคารออกให้ตามคำขอของผู้ใช้บริการ

1.4 “ผู้รับเงิน” หมายความว่า ผู้รับเงินตามที่ระบุในตั๋วเงิน ตามที่ผู้ให้บริการกำหนดในคำขอ

2. ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการ SCB Cheque Issuance (บริการออกเช็คอัตโนมัติ) โดยให้ธนาคารออกตั๋วเงินให้แก่ผู้รับเงิน รวมถึงให้บริการเสริมของบริการดังกล่าว ตามที่ระบุในคำขอใช้บริการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามรายละเอียดการให้บริการที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ให้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปของบริการ SCB Transaction Banking และข้อกำหนดนี้ทุกประการ

3. ผู้ใช้บริการตกลงว่าในการใช้บริการนี้แต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการต้องจัดทำคำขอและส่งให้แก่ธนาคารตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนด

4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบในภายหลังว่าคำขอที่ส่งให้ธนาคารในครั้งใดระบุชื่อผู้รับเงินตามตั๋วเงินผิดพลาด หรือระบุจำนวนเงินที่ให้ธนาคารออกตั๋วเงินเกินไปจากจำนวนเงินที่ผู้ให้บริการจะต้องชำระ หรือมีความผิดพลาดไม่ว่าด้วยประการใด ๆ และผู้ให้บริการร้องขอให้ธนาคารหักเงินคืนจากบัญชีที่รับโอนดังกล่าว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเป็นดุลพินิจของธนาคารที่จะดำเนินการให้ตามคำร้องขอนั้นหรือไม่ประการใด ตามแต่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารรับจะดำเนินการให้ตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการดังกล่าวในวรรคก่อน ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายโดยให้ธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากบัญชีใด ๆ ของผู้ให้บริการ รวมทั้งตกลงดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดทุกประการ และแม้ธนาคารไม่สามารถหักเงินคืนได้ตามคำร้องขอไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ บรรดาที่ธนาคารได้รับไว้แล้วในการดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการดังกล่าว

อนึ่ง ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าหากธนาคาร และ/หรือ บุคคลใดได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำของธนาคารตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าวทั้งสิ้น โดยหากธนาคารต้องรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นเพียงใด ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดชอบต่อธนาคารเพียงนั้น ตลอดจนค่าเสียหายอื่นใดที่ธนาคารได้รับด้วย ทั้งผู้ให้บริการตกลงและยอมรับว่า ถ้ามีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทขึ้นระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับเงิน และ/หรือ บุคคลอื่นใด ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเจรจาและระงับข้อพิพาท และหากเกิดความเสียหายขึ้นแก่ผู้ให้บริการ ผู้รับเงิน และ/หรือ บุคคลอื่นใด ผู้ให้บริการจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบแต่ประการใดทั้งสิ้น

5. ในกรณีที่ผู้ให้บริการขอให้ธนาคารจัดทำเช็คของผู้ให้บริการ (Corporate Cheque) ผู้ใช้บริการตกลงดังนี้

5.1 ให้ธนาคารทำการพิมพ์ภาพ SCAN ลายมือชื่อของบุคคลที่มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คจากบัญชีของผู้ให้บริการ ลงใน Corporate Cheque ในฐานะผู้สั่งจ่าย Corporate Cheque และให้ถือว่า Corporate Cheque ดังกล่าว เป็นคำสั่งของผู้ให้บริการที่ให้ธนาคารจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินที่ระบุชื่อไว้ใน Corporate Cheque ในเมื่อผู้รับเงินนั้น นำ Corporate Cheque มายื่นเพื่อขอรับเงินกับธนาคาร โดยให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีของผู้ให้บริการที่ระบุในคำขอใช้บริการ เว้นแต่เงินในบัญชีดังกล่าวไม่มีหรือมีไม่พอให้จ่ายตาม Corporate Cheque นั้น หรือ Corporate Cheque นั้นได้ถูกยื่นให้ใช้เงินเมื่อพ้น 180 วัน นับจากวันที่ระบุใน Corporate Cheque หรือได้มีคำบอกกล่าวว่า Corporate Cheque นั้นหายหรือถูกลักไป หรือผู้ให้บริการได้บอกห้ามการใช้เงิน ให้ถือว่าธนาคารไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินตาม Corporate Cheque นั้น

ทั้งนี้ คำว่า “ผู้รับเงินที่ระบุชื่อไว้ใน Corporate Cheque” ให้มีความหมายรวมถึง ธนาคารซึ่งเข้ารับซื้อ / ซื้อลด Corporate Cheque หรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้รับสลักหลังโอน Corporate Cheque ด้วย ซึ่งผู้ให้บริการตกลงยินยอมให้ผู้รับเงินที่ระบุชื่อไว้ใน Corporate Cheque ขายลดหรือสลักหลังโอน Corporate Cheque ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารซึ่งเข้ารับซื้อ / ซื้อลด Corporate Cheque ให้ถือว่าธนาคาร

ข้อกำหนดของบริการ SCB Cheque Issuance (บริการออกเช็คอัตโนมัติ)

เป็นผู้รับเงินที่ระบุชื่อไว้ใน Corporate Cheque แม้ว่าผู้ขายลด Corporate Cheque จะมีได้ลงนามสลักหลัง Corporate Cheque ให้แก่ธนาคารก็ตาม

5.2 เป็นหน้าที่ของผู้ขอใช้บริการที่จะต้องแจ้งเงื่อนไขการลงนามส่งจ่ายเช็คจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการที่ระบุในคำขอใช้บริการ พร้อมทั้งนำส่งภาพถ่ายอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายเช็ค ที่ประสงค์จะให้ธนาคารจัดพิมพ์ภาพ SCAN ลายมือชื่อในฐานะผู้ส่งจ่ายลงใน Corporate Cheque ของผู้ขอใช้บริการ ให้แก่ธนาคารให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขการส่งจ่ายเช็คจากบัญชีผู้ขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายของ Corporate Cheque ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดมาเป็นข้อโต้แย้งหรือปฏิเสธความรับผิดชอบตาม Corporate Cheque หรือ การกระทำใดๆ ของธนาคารที่ได้ดำเนินการไปตามคำขอของผู้ขอใช้บริการไม่ว่าด้วยประการใดๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าในการขอใช้บริการนี้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องกำหนดเงื่อนไขการส่งจ่ายเช็คให้มีเฉพาะลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายเช็คเท่านั้น โดยไม่ต้องประทับตรา ทั้งนี้ กรณีที่การกำหนดเงื่อนไขการส่งจ่ายเช็คโดยไม่ต้องประทับตราแตกต่างจากเงื่อนไขในหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้ขอใช้บริการขอยืนยันรับรองว่า การส่งจ่ายเช็คโดยไม่ประทับตรา มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ

5.3 ให้ถือว่าคำขอใช้บริการเป็นหนังสือมอบอำนาจของผู้ขอใช้บริการในการมอบอำนาจให้ธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนของธนาคาร และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของธนาคาร และ/หรือ ให้ธนาคารมีสิทธิมอบอำนาจช่วงให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง มีอำนาจจัดทำและพิมพ์ภาพ SCAN ลายมือชื่อของผู้มีอำนาจส่งจ่ายเช็ค ใน Corporate Cheque ได้

5.4 ในกรณีที่มีการสลักหลังโอน Corporate Cheque นั้น ธนาคารไม่มีหน้าที่ตรวจสอบว่า บุคคลนั้นเป็นผู้ที่ได้รับการสลักหลังโอน Corporate Cheque มาโดยไม่ขาดสายหรือไม่

6. ในกรณีที่วันที่ผู้ขอใช้บริการขอให้ธนาคารระบุในตัวเลขตรงกับวันหยุดทำการธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารระบุวันที่เป็นวันทำการถัดไปของธนาคาร
